

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๒

และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

ผู้มาประชุม

๑) นายอรรถพงษ์ กาวาฬ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	ประธานกรรมการ
๒) นายคมทศน์ ทศวา	คณะบริหารศาสตร์	กรรมการ
๓) นางอิศราภรณ์ จิตศีล	คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๔) นายฉัตรชัย พรหมนา	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	กรรมการ
๕) ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ไสสิงห์	กองการเจ้าหน้าที่	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้มาประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

๖) นายณกต พัฒนะศิษอุบล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๘) นายจักรพันธ์ แสงทอง	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ

ผู้ลาประชุม

๑) นายธีระศักดิ์ เชียงแสน	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อเริ่มประชุม นายอรรถพงษ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานตัวเพื่อยืนยันตัวตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเมื่อผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ สรุปแผนปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ไสสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลังการรับสมัครสมาชิกแล้ว

จะส่งผลให้สมาชิกต้องนำส่งเงินสะสมในเดือนแรกของการสมัคร ในอัตราร้อยละ ๓-๑๕ (ตามความสมัครใจ) และส่งผลให้มหาวิทยาลัย ในฐานะนายจ้าง ต้องนำส่งเงินสมทบในเดือนแรก ในอัตรา ร้อยละ ๓ ของเงินเดือนสมาชิกด้วยเช่นกัน ซึ่งอย่างช้า ต้องนำส่งในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

ในการนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีได้มอบหมายให้กองแผนงาน ดำเนินการประสานกับคณะ วิทาลัย สำนัก เพื่อสำรวจการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตรา ร้อยละ ๓ ของเงินเดือนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ทันต่อการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และมอบหมายกองคลัง ดำเนินการเตรียมการหักเงินสะสมของสมาชิก และเบิกจ่ายเงินสมทบของ มหาวิทยาลัย เพื่อนำส่งนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงมอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้เชิญชวนให้พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวสมัครเข้าร่วมเป็น สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในเรื่องนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสวัสดิการ ของบุคลากร ได้รายงานสรุปแผนปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทราบด้วยแล้ว

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานสรุปแผนปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบวาระนี้

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ในการรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ คือช่วงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น ควรจะ เปิดให้สมัครได้ทุกเดือน แต่ไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนนั้น ๆ เพราะที่จะได้มีผลเป็นสมาชิกภาพในเดือนที่ สมัครนั้นเลย และเห็นควรใช้หลักเกณฑ์นี้ในการเปิดรับสมัครในครั้งที่ ๓ และ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ไสสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔C ๐๕ ชั้น ๑ อาคารสำนัก คอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ จำนวน ๖ หน้าเอกสาร จึงนำเรียนที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบประกอบวาระนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว เรื่อง รับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเป็นสวัสดิการในวัยเกษียณแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนเพื่อการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวในกรณีสมาชิกตาย ทูพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน ซึ่งในขณะนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ในฐานะบริษัทจัดการได้ยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อนายทะเบียน สำนักงาน กสท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและสามารถจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบได้ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

ในการนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ และสามารถให้สมาชิกรับเงินสะสมและมหาวิทยาลัยนำส่งเงินสมทบได้ ภายในงวดแรก หลังการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรเปิดรับสมัครสมาชิก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบงวดแรก โดยตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้หลักเกณฑ์ และวิธีการการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกำหนด

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบวาระนี้

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ในข้อ ๒. ของร่างประกาศ ที่กำหนดระยะเวลาสถานที่และช่องทางในการสมัคร ซึ่งในร่างประกาศกำหนดให้ ติดต่อบริษัทขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (UBU-PVD.๐๑) ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ๒ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ <https://www.ubu.ac.th/web/person> หัวข้อ “สวัสดิการบุคลากร” หัวข้อย่อย “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” นั้น เห็นควรเพิ่มช่องทางในการสมัคร โดยให้สามารถขอรับใบสมัคร กรอกเอกสาร และส่งเอกสารกับงานบุคคลของคณะ วิทยาลัย สำนัก ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงเพื่อให้งานบุคคลคณะ วิทยาลัย สำนัก ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก่อนส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมส่งนายทะเบียนสมาชิกต่อไป ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่งานบุคคลของหน่วยงานก่อนเริ่มรับสมัครสมาชิกด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้รับข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไข แล้วเสนอประธานกรรมการลงนามในประกาศ ต่อไป

๔.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว เรื่อง นโยบายและแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการ มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบาย วิธีการและแนวทางในการบริหารและการจัดการกองทุน และการควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนบริหารกิจการกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย และข้อ ๑๖ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจควบคุมดูแลการจัดการกองทุน และเป็นผู้แทนกองทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก โดยจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทำการแทนก็ได้

ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนสำหรับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ ทั้งนี้จึงเห็นสมควรประกาศกรอบนโยบายและแผนการลงทุน ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเพื่อเปิดเผยต่อสมาชิกให้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายและแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบวาระนี้


ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มข้อ ๓. ของประกาศในเรื่องของการเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิก โดยกำหนดให้สมาชิกสามารถเพิ่มหรือลดอัตราเงินสะสมได้ ปีหนึ่งไม่เกิน ๒ ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ของปีนั้น ๆ และให้มีผล ณ วันจ่ายเงินเดือน ในเดือนพฤษภาคม ของปีนั้น ๆ เป็นต้นไป และครั้งที่ ๒ ขอเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของปีนั้น ๆ และให้มีผล ณ วันจ่ายเงินเดือน ในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายและแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้รับข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไข แล้วเสนอประธานกรรมการลงนามในประกาศ ต่อไป


วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

-ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ว่าที่ ร.ต.  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(ศรัณยู โสสิงห์)
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

รายงานประชุมฉบับนี้ได้รับการรับรองแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายอรรถพงศ์ กาวาฬ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประธานกรรมการ